
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ข ้า ม ส ื่อ

การข้ามสื่อของกลุ่มเดอะเนชั่น เป็นปรากฎการณ์ใหม่สำหรับวงการสื่อสารมวลชนใน 
ประเทศไทย และนับเป็นปรากฎการณ์ร่วมของธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มใน 
การกระจายธุรกิจไปยังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ในขณะที่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทซึ่งเติบโตมาจากฐานการทำธุรกิจหนังสือพิมพ์ต่างกระจายธุรกิจข้ามส่ือ
กันมาเป็นเวลานานแล้ว

แกนเน็ต (Gannett) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีโตมาจากหนังสือพิมพ์รายวันในนิวยอร์ค และมี 
ยอดจำหน่ายเพียงเล็กน้อย ขยายฐานไปทำธุรกิจทางด้านโทรทัศน์และวิทยุ ในขณะที่เบโล
(Belo) ได้เปล่ียนแนวทางธุรกิจจากการผลิตหนังสือพิมพ์รายวันเล็กๆ รวม 6 ฉบับ มาสู่การ 
ครอบครองบริษัทสื่อกระจายเสียง ในปี 2527 โดยซ้ือกิจการสถานีโทรทัศน์ 6 สถานี ใช้เงินลง 
ทุนมากกว่ารายได้บริษัทท้ังหมดเกือบ 3 เท่า สาเหตุที่เบโลให้ความสำคัญกับส่ือกระจายเสียง 
เพราะโทรทัศน์เป็นธุรกิจท่ีให้ผลกำไรดี ทังนี 60 % ของผลกำไรทังหมดของเบโลมาจากส่ือ 
กระจายเสียง

ปิจจุบัน หนังสือพิมพ์รายวันในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าครึ่งหนึ่งดำเนินงานโดย 
กลุ่มบริษัทท่ีรวมตัวกัน และ 1 ใน 3 มีกิจการข้ามสื่อ (Cross Ownership)

อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคณะกรรมการเสรีภาพการส่ือสาร (Federal 
Communications Commission ) หรือ FCC กำกับ ดูแลการเป็นเจ้าของข้ามส่ือของกิจการส่ือ 
ต่างๆในสหรัฐ เพราะกลัวว่าสื่อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดของประชาชนได้

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานท่ีกำกับ ดูแลเร่ืองนีโดยตรง อีกทังรัฐบาลและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก็มิได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีเพียงในแวดวงนักวิชาการ
และผู้ที่สนใจด้านสื่อสารมวลชน เริ่มตั้งคำถามว่าลักษณะของการเป็นเจ้าของข้ามสื่อใน
ประเทศไทยน้ัน จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ตัวสาร รวมทังองค์การอย่างไร ในขณะเดียวกัน มี
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ไพศาล ศรีจรัสจรรยา ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มวัฎจักร และอดีตบรรณาธิการ
บางกอกโพสต์ มองการข้ามสื่อของกลุ่มเดอะเนชั่นในเชิงเปรียบเทียบกับการข้ามสื่อใน
ต่างประเทศว่า

“ ....ในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางอเมริกา ทางยุโรป ประเด็นปิญหาท่ีถกเถียงกัน แล้ว 
หลายๆแห่งก็มีเป็นกฎหมายออกมาควบคุม คือเร่ือง Cross Midia Ownership เจตนารมณ์ของ 
กฎหมายลักษณะเช่นนันมันก็ชัดเจนว่า ไม่ต้องการท่ีจะให้กลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไปมี 
อิทธิพลมากมายเกินไปในสื่อต่างๆ ผมว่ามันมีเหตุมีผล มันเป็นลักษณะที่สังคมพยายามสร้าง 
กลไกขึนมาในการตรวจสอบ ไม่ต้องการให้ใครก็แล้วแต่ขึนมามีอิทธิพลมากเกินไป ซ่ึงมันอาจ 
จะเป็นผลเสียต่อสังคม แต่วิวัฒนาการในส่วนนี้ในเมืองไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่
เพราะฉะนันประเด็นเร่ือง Cross Midia Ownership จึงยังไม่เป็น Issue เท่าไหร่ ก็เริ่มมีการคุย 
กันบ้าง แต่มันยังไม่ไต้ hot ถึงขนาดน้ัน แต่ผมเชื่อว่าถ้าหากกระบวนการที่กลุ่มหนังสือพิมพ์ 
ขยับขยาย เติบโตมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง 20 - 30 ปีที่ผ่านมา แล้วก็ขยายต่อไปยังสื่ออ่ืน ถ้ามัน 
มีการพัฒนาของมันไปเร่ือยๆ ก็คิดว่าคงจะไปถึงช่วงใดช่วงหนึ่ง อาจจะเป็น 3 ปี 5 ปีข้างหน้า 
มันจะกลายเป็น Issue ท่ีมัน hot ขึ้นมา”

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะเสนอผลกระทบในการเป็นเจ้าของข้ามส่ือของกลุ่มเดอะเนช่ัน ใน 
ต้านนโยบาย การบริหาร และผู้รับสาร อันเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 นอก 
เหนือจากบทวิเคราะห์ปิจจัยที่ผลักดันให้กลุ่มเดอะเนชั่น ขยายตัวข้ามส่ือ และการศึกษา
พัฒนาการและการขยายธุรกิจของกลุ่มเดอะเนชั่น ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 - 3 และไต้
กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 4

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ครอบคลุมประเด็นในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการข้ามส่ือ ดังนี้
1. ผลกระทบต่อองค์การ
2. ผลกระทบต่อผู้รับสาร
3. ผลกระทบต่อเน้ือหา

ความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะมีหน่วยงาน เช่น FCC ในประเทศไทยขึ้นมาเพ่ือควบคุมการ
ข้ามส่ือ
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1. ผลกระทบต่อองค์การ

การขยายธุรกิจข้ามส่ือของกลุ่มเดอะเนชั่น ในกรอบทฤษฎีองค์การ (Organizational
Theory) นับเป็นการขยายตัวด้วยแรงผลักดันทั้งจากภายนอกและภายในองค์การ ซ่ึงมีผลต่อการ 
ตัดสินใจขององค์การ โดยเฉพาะแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุท่ีองค์การสื่อมวลชนทุก
องค์การ รวมทั้งกลุ่มเดอะเนชั่นเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเศรษฐกิจ การผลิตเนือหาของสื่อมวล 
ชนจึงอยู่ภายใต้ความกดดันของความต้องการในการขยายตลาด และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ ผลท่ีตามมาก็คือ องค์การส่ือมวลชนจำเป็นต้องให้ความสนใจ 
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ (สิริชัย สิริกายะ และกาญจนา 
แก้วเทพ, 2531)

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของกลุ่มเดอะณชื่นไปยังธุรกิจสื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภท 
เดียวกันกลับเป็นการเสี่ยงภัยที่ทำให้แต่ละสื่อต้องแข่งขัน แย่งรายไต้กันเอง ในความเห็นของ 
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกลุ่มเดอะเนชั่นที่ว่า กลุ่มเดอะเนช่ันเป็นห่วงในแง่ของการขยาย 
ส่ือว่า จะมีผลกระทบต่อองค์การเนช่ันหรือไม, เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นคำถามมาตั้งแต่แรก

ในขณะที่สุทธิชัย หยุ่น เช่ือว่า ท้ัง 3 สื่อไม่มีผลกระทบต่อกัน ด้วยวิธีการนำเสนอข่าว 
ท่ีแตกต่างกัน แต่ยอมรับว่าเป็นความห่วงในระยะเริ่มต้น ซึ่งมิใช่เฉพาะท่ีประเทศไทย ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป ซึ่งมีวิทยุ โทรทัศน์ ก่อนประเทศไทยประมาณถึง 20 ปี ก็ 
เคยมีความกังวลว่า เม่ือมีวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมีความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารมากกว่า จะ 
ไม่มีผู้อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์จึงมีการปรับตัวโดยมีข่าวในลักษณะวิเคราะห้ เจาะลึก 
มากข้ึน อันเป็นส่ิงท่ีวิทยุ และโทรทัศน์ทำไม่ไต้ และการปรับตัวเช่นนีก็มีมาตลอด ฉะนัน การ 
ที่กลุ่มเดอะณชื่นขยายธุรกิจข้ามสื่อ ไปยังสื่อวิทยุและโทรทัศน์จึงไม่เป็นการแข่งขันและฆ่า
กันเอง

ความเชื่อของสุทธิชัย หยุ่น ไม่แตกต่างไปจากเทพชัย หย่อง อดีตบรรณาธิการ 
เดอะฒชื่น และผู้อำนวยการข่าว ไอทีวี ท่ีว่า



72

“แนวทางการทำทีวี ของเนชั่นหรือของโอทีวีทุกวันนี กลุ่มเป้าหมายมันต่างจาก
กรงเทพธุรกิจโดยสิ้นเชิง กรุงเทพธุรกิจช่ือก็บอกอยู่แล้ว ให้ความสำคัญกับข่าวเศรษฐกิจ ข่าว 
ธุรกิจ ข่าวการเมืองท่ีค่อนข้างจะหนักๆ ท่ีมีคนอ่านชัดเจน กรุงเทพธุรกิจขายตามชนบท ขายใน 
สลัม ขายในเขตท่ีไม่ใช่เป็นเขตธุรกิจคงลำบาก แต่ว่าทีวีของไอทีวี เป็นสื่อที่เป้าหมายของเรา11 11 1 1 1 / z l a  1 ’ ~ _ yจะต้องเข้าถึงคนระดับกว้างทีสุด เพราะฉะนันวิธีการนำเสนอข่าวของเรามันจะแตกต่างโดยสิน 
เชิงคับกรุงเทพธุรกิจ..... ”

ถึงแม้ว่าการข้ามส่ือ จะมิไต้ส่งผลกระทบต่อองค์การในแง่ของการแข่งชันคันเอง
ระหว่างสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ แต่หากพิจารณาลักษณะการดำเนินงาน แล้ปีญหา 
ขององค์การเนช่ันทั้งต่อเรื่องภายในและภายนอกในท่ีนี้หมายถึงการขยายธุรกิจข้ามส่ือ จะพบ 
ว่ามีลักษณะร่วมคันอย่างหนึ่ง คือให้ความสนใจต่อเร่ืองใดๆ หรือตัดสินใจกระทำการใดๆ โดย 
ไม่เตรียมสำรองป้ญหาที่จะเกิดตามมาแต่จะตามแล้ป้ญหานั้นภายหลัง ไม่ว่าจะโดยจงใจ ไม,จง 
ใจหรือไม,มีทางเลือกก็ตาม 
(ยุวดี มณีกุล , 2539)

ในกรณีเช่นนิ คือการตัดสินใจเข้าร่วมคับไอทีวี โดยที่ยังไม่มีบุคลากรที่รองรับอย่าง 
เพียงพอ ฉะนั้นจึงมีการโยกย้ายบุคลากรข้ามส่ือ ทั้งโดยสมัครใจและการเชิญชวนของผู้บริหาร 
ส่ือใหม่ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อหน่วยงานเดิมภายในองค์การ ที่มีลักษณะงานเช่นเดียวคัน 
ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจน ได้แก่ การโยกย้ายบุคลากรข้ามสื่อระหว่างบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง 
จำกัด บริษัทที่ดำเนินการต้านทีวีของกลุ่มเดอะณชื่น และไอทีวี ซ่ึงขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ผู้ 
จัดการฝ่ายบริหารทีวีเนช่ืน กล่าวถึงป้ญหาน้ี'ว่า

“ตอนที่ไปทำไอทีวี มีคนออกไป 10 กว่าคนตังแต่ระดับหัวหน้าจนถึงระตับปฏิบัติงาน 
10 กว่าคนนี่ก็ทยอยออกไปเป็นรุ่นๆตั้งแต่มกราจนถึงเมษา คนท่ีรับผิดชอบเนช่ืน นิวส์ทอล์ค 
ไปหมด ฝ่ายกราฟพีคมี 2 ไปหมด....”

การท่ีบุคลากรโยกย้ายจากงานทีวีเนช่ืน ไปไอทีวีอย่างกะทันหันทำให้เกิดสิงทีขวัญ
เรือน ถาวรทวีวงษ์ เรียกว่าภาวะป่นป่วนท่ีเกิดขึนคับบริษัท
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“ ช ่ว ง น ั้น บ ร ิษ ัท ก ็ป ีน ป ่ว น อ ย ู่พ อ ส ม ค ว ร เห ม ือ น ก ัน  เพ ร า ะ ช ่ว ง ท ี่เป ิด ไ อ ท ีว ีข ึน ม า ท ุก ค น

จ ะ ไ ป ไ อ ท ีว ี ต อ น น ั้น ถ ึง ข น า ด ส ร ้า ง ก ร ะ แ ส ว ่า จ ะ ป ิด บ ร ิษ ัท น ี้แ ล ้ว ไ ป ท ำ ไ อ ท ีว ี ก ร ะ แ ส ม ัน ก ็อ า จ จ ะ

เกิดจากคนที่จะไป....”
(สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2540)

ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ก็มีบุคลากรออกไปทำไอทีวี ประมาณ 10 คนเช่น 
เดียวกัน ซ่ึงพนา จันทร์วิโรจน์ บรรณาธิการเดอะเนชั่น ยอมรับว่ามีผลกระทบพอสมควร

“ มีไป 10 คนเป็นฝ่ายข่าว ปุบปีบไปเลย ก็มีผลกระทบเพราะทุกคนก็มีฟิวส์ แต่เรามี 
คนท่ีแข็งพอ ล้าไม่แข็งก็คงไม่มีใครเขาไป”
(สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2540)

การแก้ปีญหาบุคลากรด้วยวิธีการเช่นนี้ ยุวดี มณีกุล ผู้วิจัยเร่ืองวัฒนธรรมองค์การสื่อ 
สิ่งพิมพ์กับขีดความสามารถในการขยายธุรกิจข้ามส่ือ ของบริษัท เนช่ัน พับลิชชิ่งกรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) เรียกว่า เป็น “วิธีการไม่รูจบ” ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ป็ญหาของกลุ่ม 
เดอะเนช่ัน อันแสดงให้เห็นตามแบบจำลองนี้

ตัวอย่างการแก้ป็ญหา “ผลกระทบของนโยบายต่อบุคลากร” แบบไม่รู้จบของกลุ่ม 
เดอะเนช่ัน

แผนภาพที่ 6 : การแก้ปิญหาบุคลากรด้วยวิธีการไม่รู้จบ

แก้ปีญหา แก้ปีญหา
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(3) บุคลากรถูกซ้ือตัว
(2) ขาดบุคลากรมี!!มือ/ไม่เหมาะสมกับงาน

(1) วิกฤตการณ์ราคากระดาษ

(3) โยกย้ายบุคลากร
(2) ปันคนรุ่นใหม่

(1) โยกย้ายบุคลากรทดแทน

(1) ขาดบุคลากร

(3) ปันคนรุ่นใหม่ 
(2) พัฒนาบุคลากร 

(1) นโยบายรัดเข็มขัด

จากตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบไม่รู้จบนี้ แสดงให้เห็นถึงวิธีแก้ปัญหาด้านการเงินและ 
ด้านบุคลากรของกลุ่มเดอะเนชั่นที่สำคัญสองประการ ได้แก่ นโยบายรัดเข็มขัด การโยกย้าย 
บุคลากร และปัญหาการลาออกของบุคลากร (ยุวดี มณีกุล, 2539)

2 . ผ ล ก ระท บ ต ่อ ผ ู้ร ับ ส าร

ผลกระทบต่อผู้รับสาร เป็นประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดคำถามอย่างมากว่า การเป็นเจ้าของ 
ข้ามสื่อของกลุ่มเดอะเนชั่นจะมีผลกระทบหรืออิทธิพล ต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด เน่ืองจาก 
การใช้ฐานข่าวเดียวคันกระจายไปในทุกสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซ่ึงหาก
พิจารณาในกรอบทฤษฎีการสื่อสารแล้วอาจวิเคราะห์ได้จากทัศนคติของกลุ่มเดอะเนชั่นใน 
ฐานะผู้ส่งสาร ที่มีต่อผู้รับสารอันสะท้อนจากพฤติกรรมการส่งสารหรือเป้าหมายท่ีผู้ส่งสาร
แสดงออก ว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติ หรือความเช่ือของผู้รับสารอย่างไร

สุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการกลุ่มเคอะเนชั่น กล่าวถึงประเด็นการข้ามสื่อ 
และผลกระทบต่อผู้รับสารที่เร่ิมมีคำถามจากสังคมว่า
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“ควรจะต้องมีการมองว่า กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เข้าไปเป็นเจ้าของข้ามส่ือแล้วก็สามารถมี 
อิทธิพล เหนือความคิดคนมากกว่าท่ีควรจะเป็น ควรท่ีจะมีองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือป้องกันสิ่ง 
เหล่านี้ แต่ผมบอกตลอดเวลาว่า เนช่ันไม่ไต้เป็นเจ้าของข้ามสื่อ วิทยุเราไม่ไต้เป็นเจ้าของ เราทำ 
รายการขาย ผลิตรายการอย่างเดียว ทีวีเราก็ไม่ไต้เป็นเจ้าของ ไอทีวี เราก็เข้าไปแค่ 10 % ตาม 
กติกาที่รัฐบาลตั้งไว้เลยคือคุณต้องมีผู้ถือหุ้นไมตากว่า 10ราย ...”

ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้สุทธิชัย หยุ่น เชื่อว่าการข้ามสื่อของกลุ่มเดอะเนชั่น ไม่ 
สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้รับสารไต้

“ .... เราไม่เคยไปคุมสถานี การเป็นเจ้าของข้ามส่ือท่ีว่านี้ จะต้องเข้าไปคุมนโยบายไต้
ด้วย จะต้องสามารถกำหนดทิศทางไต้ด้วย อันน้ีเรากำหนดไม่ไต้เลย วิทยุก่ีสถานีท่ีเราทำ เจ้า 
ของเวลาเขามีสัญญาปีต่อปีกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เขาเข้ามาว่าขอให้เราทำข่าวให้ไต้ไหม 
ขอให้เราทำรายการให้ไต้ไหม เขาไม่พอใจเราเม่ือไหร่ เขาปิดเราออกเม่ือน้ัน วิทยุนี่ความเสี่ยง 
สูงมาก เพราะเนชั่นไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวสถานี เพราะฉะน้ัน เราจะไปมีอิทธิพล 
เหนือคนพิง เป็นไปไม,ไต้”

ในประเด็นเรื่องความเส่ียงในสื่อของรัฐดังกล่าว เป็นประเด็นท่ีกลุ่มคู่แข่ง เช่นผู้จัด
การไม่ต้องการเข้ามาในสื่อใหม่ๆ นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสุวัฒพ์ ทองธนากุล บรรณาธิการ 
อำนวยการผู้จัดการ กล่าวว่า

“ ....สื่ออิเล็คทรอนิคส์ในเมืองไทยมันมีความเส่ียงสูงในแง่ของการเมือง ทำดีๆแล้วมี
คนอ่ืนมาเสียบ ก็ไม่เป็นหลักถาวร นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มผู้จัดการไม่อยากลงไปเล่นมาก “ 
(สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2540)

ซึ่งในโครงสร้างของสื่อที่มีความเสี่ยงสูงนี้ ทำให้สุทธิชัย เช่ือว่าไม่สามารถมีอิทธิพล 
เหนือผู้รับสาร ในขณะเดียวกันการข้ามสื่อก็เป็นเพียงความพยายามให้คุณภาพในการเสนอข่าว 
ทางส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ มีเนือหาเหมือนกับหนังสือพิมพ์ คือมีเรืองทีเจาะลึก มีการวิพากษ 
วิจารณ์ซึ่งไต้กล่าวถึงแล้วในบทที่ว่าด้วยพัฒนาการของกลุ่มเดอะเนชัน อย่างไรก็ตามก็มิไต้มี
หลักประกันให้เชื่อไต้ว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายนีไต้มากน้อย เพียงใด
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สำหรับธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเดอะเนชั่นอีกคนหน่ึง 
ท่ีรับผิดชอบทางด้านธุรกิจ ก็มีความเห็นในประเด็นเดียวกันน้ีว่า

“ เราไม่ได้มีอิทธิพลใดๆท้ังสิ้น ไอทีวี เราก็ถือแค่ 10 % ซึ่งไม่มีอำนาจอะไรเลย และ 
10 % ก็เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลระวังไว้ถึงบอก 10 % เพราะไม่ต้องการให้มี Cross Midia
Ownership ซ่ึงในเร่ืองนี ในต่างประเทศเขาระมัดระวังมาก...”

เมื่อพิจารณาทัศนคติในการข้ามส่ือของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเดอะฒชั่น 2 คน ทัง 
สุทธิชัย หยุ่น และธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ พบว่าท้ัง 2 เช่ือในเง่ือนไขของการข้ามส่ือ โดยเฉพาะ 
การเข้าไปในสื่อโทรทัศน์ เช่น ไอทีวี ว่าไม่ได้เป็นผู้ถือหุนเสียงข้างมาก อันจะสามารถกำหนด 
ทิศทางหรือนโยบาย ที่อาจเป็นปิจจัยในการครอบงำความคิดของผู้รับสารได้ แต่ผู้บริหารท้ัง 
สองเชื่อว่าการข้ามสื่อของกลุ่มเดอะฒชื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การเนชั่นในแง,มุมที่ต่างกัน 
โดยธนาชัย จะมีมุมมองในเชิงนักการตลาดมากกว่า ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในประเด็นเร่ืองแพ็ก 
เกจมัลติมีเดีย ในขณะท่ีสุทธิชัย ยังคงมองในเป้าหมายของนักสื่อสารมวลชน ท่ีจะกระจาย 
โอกาสในการรับรู้ข่าวสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด

การกระจายโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือปรัชญาท่ีอดิศักด
ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางของส่ือสิ่งพิมพ์หลักของกลุ่ม 
เดอะณชื่น และเทพชัย หย่อง อดีตบรรณาธิการเดอะณชื่น และผู้อำนวยการข่าว ไอทีวี มีความ 
เห็นที่ใกล้เคียงกัน

“ปรัชญาของเนช่ืนเอง หรือคุณสุทธิชัยเอง เรามองในเชิงสังคมว่า สังคมไทยพัฒนาไป 
ความต้องการข่าวสารมีมากข้ึน เนชื่นเองควรมีบทบาทตรงนี้ สนองความต้องการทุกๆส่วนใน 
สังคมให้ได้ ในเม่ือเรามีฐานข่าว กำลังคน มันสมองเพียงพอ เราก็ควรสนองความต้องการของ 
สังคม ผลักดันข่าวให้ออกสู่สาธารณะให้มากท่ีสุด ทุกส่ือท่ีมีโอกาส “
(สัมภาษณ์อดิศักด ลิมปรุ่งพัฒนกิจ)

“ ....มันเป็นความผินของเราที่จะมาทำส่ือที่ถึงคนมากๆ และเราก็มีไอเดีย มีความคิดอยู่ 
แล้วว่าจะทำอย่างไรได้” (สัมภาษณ์เทพชัย หย่อง)
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ขณะท่ี ม.ร.'ว.สุนิดา กิติ ยากร ผู้ร่วมก่อต้ังเดอะเนช่ัน มองปรากฎการณ์ในการข้ามส่ือ 
ของกลุ่มเดอะณชั่น ที่มีเป้าหมายเพ่ือสื่อถึงคนจำนวนมากนอกจากส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นส่ือต้ังเดิมว่า

“จริงๆแล้ว พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่มีเนช่ันขึ้นมา แล้วทีวีเริ่มเสนอข่าวข้ึนมา 
เราก็เร่ิมดูแล้วว่า จะทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างน้ีไปนานแค'ไหน มันจะเป็นแค่
หนังสือพิมพ์หรือไปแข่งกับทีวี วิทยุ ได้มากน้อยแค่ไหน มันจะเส่ือมไปแบบวิดีโอกับหนัง 
หรือเปล่า แต่สิ่งหนึ่งที่คิด ถึงแม้พาดหัวข่าวเหมือนกัน หรือวิทยุออกเร็วกว่า หนังสือพิมพ์ก็ 
ตาม แต่หนังสือพิมพ์ก็เปีนพรินพ์ มีเดียตรงนี้ เจาะข่าวลึกมากกว่า จะสาธยายอะไรได้มากกว่า 
ให้ข้อคิด มีเวลาอ่าน ได้ศึกษาอะไรต่างๆได้มากกว่า เพราะฉะน้ันในด้านวิชาการ การเสนอ 
ข่าวที่มันซํ้าซ้อนไม่เป็นไร เพราะว่าหน้าท่ีของทีวี มันอย่างหน่ึง หน้าท่ีวิทยุ อย่างหน่ึง และ 
หน้าที่หนังสือพิมพ์อย่างหนึ่ง มันเสริมกันด้วย “

จากทัศนคติและเป้าหมายในการข้ามสื่อของผู้บริหารกลุ่มเดอะเนชั่นและผู้ก่อตั้ง 
เดอะเนช่ัน ที่กล่าวแล้วข้างด้น เม่ือมองในเชิงเปรียบเทียบกับทัศนคติ และความเช่ือของผู้รับ 
สาร ที่ได้จากการวิจัยแบบกลุ่มเจาะลึก (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Group 
Interviewing ) ซึ่งได้เลือกจากกลุ่มตัวอย่างรวม 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักวิชาการทางด้านสังคมวิ 
ทยาและเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีสนใจทางด้านการสื่อสารมวลชน
2.กลุ่มหนังสือพิมพ์ จากผู้อ่านท้ังท่ีเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์ในกลุ่มเดอะเนชั่น และผู้อ่านท่ัวไป 3. 
กลุ่มวิทยุ และ 4.กลุ่มโทรทัศน์ ซ่ึง 2 กลุ่มหลังน้ีเลือกจากพนักงานบริษัทเอกชนอ่ืน ท่ีทำงาน 
ด้านส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ รวมทั้งกลุ่มผู้รับสารจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ท่ัวไป พบว่า มีท้ัง 
ประเด็นที่สอดคล้องและแตกต่างกัน ตังน้ี

2.1 ก ล ุ่ม น ัก ว ิช าก ารและน ักศ ึกษา

หากพิจารณาการข้ามสื่อในประเด็นความเป็นเจ้าของ ในทัศนะของสุทธิชัย หยุ่น และ 
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ 2 ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเดอะเนชั่น จะพบว่า มีประเด็นท่ีสอดคล้อง 
กับมุมมองของนักวิชาการในกลุ่มนี้ เช่น ดร.วรพล พรหมิกบุตร นักวิชาการผู้ศึกษางานด้านส่ือ 
สารมวลชนในเชิงสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีความชัด 
เจนในการข้ามส่ือ ไม่เหมือนในบางประเทศท่ีห้ามข้ามส่ือ เช่น ในออสเตรเลีย เพราะเจ้าของ
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สื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่สามารถเป็นเจ้าของส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ในความหมายท่ีแท้จริง อันจะเป็น 
ผลให้สามารถกำหนดนโยบายหรือทิศทางของสื่อนั้นๆได้

และการที่มีหลายสิ่อในครอบครอง1ของกลุ่มธุรกิจส่ิอ ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะครอบงำ
ความคิดผู้รับสารได้หรือไม่ได้ ตามทัศนะของ ดร.วรพล พรหมิกบุตร

“วิธีคิดของเรา ถ้ามีส่ือเยอะ จะมีอิทธิพลมาก ซึ่งในรายละเอียดมันอาจจะไม่ใช่ ในแง่ 
Impact ทางจิตวิทยาสังคม ทางสังคมวิทยามันไม,แน่ มันอาจจะมากก็ได้ อาจจะน้อยก็ได้ ซ่ึงเรา 
ไม่มีวันรู้ ยกเว้นว่าเม่ือไหร่ก็ตามที ท่ีมีเพียงส่ือส่ือเดียว เพราะมันไม่มีการแข่งขัน เช่นสมัย 
จอมพลสฤษต (ธนะรัชต์)สมัยเผด็จการ หนังสือพิมพ์ก็ถูกควบคุม ส่ือสำคัญคือรัฐ ทีวี วิทยุ คุม 
หมด เขามีโอกาสทำชำ ทำตลอดเวลา แล้วก็หนังสือพิมพ์ท่ีด้านทานก็จะถูกเซ็นเซอร์ ตรวจ 
สอบและถูกส่ังปิด ถ้าหากเผยแพร่ข่าวสารที่ขัดกับสิ่งท่ีเขากำลังทำอยู่ ถ้าสถานการณ์อย่างนั้น 
ก็น่ากลัว”
(สัมภาษณ์กลุ่ม วรพล พรหมักบุตร)

นอกจากการพิจารณาเชิงสังคมวิทยาแล้ว ในแง,เศรษฐศาสตร์ ดร.สุวินัย ภรณวลัย มอง 
ว่าการเป็นเจ้าของข้ามสื่อยังมีข้อจำกัดในเชิงธุรกิจ เป็นประเด็นอันควรพิจารณาด้วย

“ การทำธุรกิจใดๆ มันยังมีขอบเขตธุรกิจท่ีเหมาะสมอยู่อันหน่ึง มันไม่ใช่ว่าจะขยายตัว 
ได้อย่างไร้พรมแดน ไม่มีที่ส้ินสุด เพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดในเชิงด้นทุน ข้อจำกัดในเชิงรับรู้ 
ในเชิงเวลา ของผู้รับข่าวสาร แล้วถ้าเนช่ืนมีความชัดเจนในการท่ีจะให้ข้อมูล ข่าวสารว่าที่ไหน 
เม่ือไหร่ อย่างไร ซึ่งถ้าเกินกว่าระดับน้ีแล้ว ผมคิดว่าถ้าออกมากกว่านี้ ผลมันจะน้อยลง อย่าง 
เข่นวันอังคาร ณชื่นนิวส์ทอส์ค หรือถ้าสถานการณ์แบบน้ีต้องเปิด ไอทีวี ถ้าหากสังคมรับรู้ 
ขนาดนี้ได้ก็ถือว่ายังใช้การได้อยู่เพราะนี่เป็นสิ่งที่สังคมยินยอม กับกลุ่มเนชั่นกลุ่มนี . . .”

ในขณะที่ประเด็นการครอบงำความคิดผู้รับสาร ดร.สุวินัย ภรณวลัย จากคณะเศรษฐ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าด้วยภาพของณชื่น และภาพลักษณ์ของสุทธิชัย หยุ่น 
ทำให้ผู้รับสารไม่เชื่อว่าจะถูกครอบงำความคิด 
(สัมภาษณ์กลุ่ม สุวินัย ภรณวลัย)
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“ สังคมส่วนใหญ่ ยังมองว่าคุณสุทธิชัยเป็นมืออาชีพ แต่หลังจากพ้นคุณสุทธิชัยแล้ว 
การข้ามสื่ออาจมีบืญหาได้”

ซึ่งในประเด็นเดียวกันนี้ สุทธิชัย หยุ่น มองตัวเองว่า

“อย่าลืมว่า การขยายตัวของเนชั่น ได้พิสูจน์อย่างหน่ึงว่า ผมไม่ได้ทำทุกอย่าง แต่เรา 
ได้สร้างคนข้ึนมารับผิดชอบในแต่ละยุค ด้วยแนวนโยบายความเช่ือเหมือนกัน ไม่ใช่ผมสั่งได้ 
ทุกอย่าง ทุกวันน้ีถ้าใครรู้จักเนชั่น หรือเครือเนช่ันดี ก็จะรู้ว่า แต่ละจุดนัน มีบรรณาธิการ มีผู้ 
จัดการ มีผู้บริหารของเขาเองหมด นโยบายวางมาจากคณะกรรมการบริษัท คนที่มาทำก็ต้องรับ 
นโยบายน้ีมาทำ ไม่ใช่ว่าสุทธิชัยอยากให้ทำ หนังสือพิมพ์ก็ดี วิทยุก็ดี อินเทอร์เนทก็ดี หนังสือ 
รายสัปดาห์ก็ดี นโยบายแนวทางของกลุ่มน้ี เป็นอย่างนี้ ฉะน้ันคนท่ีทำ ก็ทำตามนโยบายนี้ ไม่
ใช่ว่าถ้าไม่มีผม หรือผมไม่อยู่จะเปลี่ยนไปไม่ได้ เพราะว่าน่ีคือส่ืงท่ีทำให้เครือเนชั่นอยู่ได้ทุก
a. J  „วันน...

หัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มเดอะเนชั่นอยู่ได้ถึงวันนี้ คือความเช่ือถือ และจรรยาบรรณใน 
วิชาชีพ ซึ่งก็เป็นประเด็นท่ีนักวิชาการกลุ่มนี เช่ือว่า การข้ามส่ือของกลุ่มเดอะเนชั่นยังจะมีผล 
ในเชิงบวกมากกว่าผลลบถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพลักษณ์ของสุทธิชัย ในเนช่ัน ในอนาคตก็ตาม

“ ถ้าหากใช้คนแบบมัลติมีเดีย จริยธรรมต่อวิชาชีพ การพูด การจาในการแสดงออก 
มันเข้มงวดมากขึ้นเพ่ือรักษาความเชื่อถือต่อสังคม ก็ไว้ใจได้ว่าจะไม่บิดเบือน ไม่ผิดแนวทางก็ 
อยู่ได้ เพราะสังคมน้ีให้การต้อนรับ ถ้าเป็น Culture ของคนกลุ่มน้ีได้ เพราะตอนน้ีคนโอเค 
เพราะยังเช่ือในภาพของคุณสุทธิชัย หยุ่น ในหลายปีท่ีผ่านมา รู้ว่าไม,เอียงข้าง”
(สัมภาษณ์กลุ่ม สุวินัย ภรณวลัย)

ส่วนกลุ่มนักศึกษานัน มีความเห็นในลักษณะใกล้เคียงกันว่า เงื่อนไขของการสื่อสาร 
มวลชนในประเทศไทย ยังไม,มีกลุ่มใดสามารถผูกขาดความเป็นเจ้าของสื่อได้ และระดับการ 
ศึกษาของคนไทยก็สูงข้ึน เพราะฉะน้ันผู้รับสารจึงมีโอกาสเลือกรับส่ือ ที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาส่ือจากกลุ่มเดอะเนช่ันเพียงกลุ่มเดียว
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2.2 กลุ่มหนังสือพิมพ์

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท่ีนับเป็นส่ือเฉพาะตัว ท่ีมีลักษณะความเป็น 
อิสระจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ กลุ่มนี้เชื่อ'ว่า/สื่อของกลุ่มเดอะณชั่นมีผลต่อความเชื่อ 
และทัศนคติ ด้วยเหตุผลในการตอกยาผ่านส่ือหลายสื่อในเวลาเดียวกัน และในทิศทางเดียวกัน 
เช่นคำตอบของผู้อ่านคนหน่ึงในกลุ่ม ท่ีได้รับคำถามในประเด็นความไม,เป็นกลางของกลุ่ม
เตอะเนช่ันท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ว่าสนับสนุนพรรคประชาธิปีตย์เผ่านส่ือทุก 
สื่อในช่วงระยะเวลาเลือกตั้งท่ีผ่านมา

“ทำให้เรามองว่า ข้อมูลที่ออกมาทุกสื่อ อาจจะเก่ียวพันกัน แต่คนอ่าน คนพิง เขาอาจ 
จะคิดว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า เป็นจริงขนาดไหน แด,เราไม,ได้สัมผัสตรงน้ัน ตรง  ๆ แต่เราเป็น 
คนท่ีรับส่ือ เพราะฉะน้ันมันมีความคล้อยตามมาก “

ในขณะท่ีคำถามถึงความถ่ีในการเสนอข่าวซาๆ ผ่านสื่อหลายสื่อในเวลาเดียวกัน เช่น 
ข่าวความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาล โดยสมมุติฐานท่ีว่ากลุ่มเดอะเนชั่นมีอคติต่อ
รัฐบาล และพยายามบิดเบือนข่าว ได้รับคำตอบจากกลุ่มผู้อ่านว่า

“เหตุผลต้องชัดเจนว่า ทำไมรัฐบาลถึงล้มเหลว ณชั่นต้องเอาข้อมูลตรงนันมาให้ชัด 
เจน แต่ว่าคนมองจากข้างนอก จะไม่รู้ว่าเนชั่นทำงานอย่างไร ทำไมเขาเอาข้อมูลตรงนั้นมาได้ 
เราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับหนังสือระดับล่างด้วย”

อย่างไรก็ตาม เหตุผลในการรับสารของกลุ่มเดอะเนชั่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียว 
กับกลุ่มผู้รับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพราะมีการติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ท่ีมีการดีพิมพ์ข่าว 
หรือโปรแกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์ของเนชั่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรับสื่ออื่นใน 
ขณะเดียวกัน ให้เหตุผลในการเปิดรับสารจากกลุ่มเดอะเนช่ันว่า

“ จุดเด่นของข่าวเนช่ัน คือมีการตามติด เจาะข้อมูลลึกมาก ถึงใจ และพรีเซนเตอร์ก็มี 
ส่วนสำคัญ คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณสุภาพ คล่ีขจาย 2 คนน้ีเป็นตัวดึงดูดของเนช่ัน รู้สึกว่าเขามีใจ 
ท่ีอยากทำ มีใจที่อยากเจาะลึกให้ประชาชนรับทราบข้อมูล....”
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ทัศนคติเช่นนี้ นับว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารกลุ่มเดอะฌชั่นที่ต้องการ ให้ 
ข่าวเชิงวิเคราะห์ เจาะลึก เป็นจุดขายสำคัญของสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ นอกจากนั้นกลุ่ม 
หนังสือพิมพ์ยังให้เหตุผลในการเปิดรับสื่อของกลุ่มน้ีว่า มาจากความเช่ือถือในความเป็นเนชั่น 
และภาพลักษณ์ของสุทธิชัย หยุ่น

2.3 กล ุ่มว ิทย ุ

โดยธรรมชาติของส่ือวิทยุ จะเป็นส่ือเพ่ือการบันเทิง ซึ่งความผูกพันที่มีต่อฒือหาอันใด 
อันหน่ึงของวิทยุมีอยู่น้อยมาก พฤติกรรมในการรับสารของกลุ่มวิทยุมีแนวโน้มที่เริ่มเปล่ียน
แปลงอย่างชัดเจน หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 คือมีความต้องการรายการที่มีสาระมาก 
ข้ึน โดยเฉพาะรายการข่าวท่ีถูกต้อง เป็นจริง รวมท้ังรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นชุดขาย 
หลักของกลุ่มเดอะเนช่ัน แต่คนกลุ่มนี้มีเพียงจำนวนหนึ่งท่ีสนใจข่าวทางต้านการเมืองและ
ต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยการเปิดรับส่ือวิทยุหรือโทรศัพท์เข้าไปในรายการบางราย
การท่ีเปิดสายให้ผู้พีงร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างไรก็ตาม เม่ือถามถึงประเด็นการข้ามสื่อของกลุ่มเตอะเนช่ัน ผู้พิงวิทยุรายหนึ่ง 
เช่ือว่า ส่ือ'วิทยุ1ของกลุ่มเดอะเนช่ัน มีความเป็นไปไต้ท่ีจะครอบงำความคิดของผู้รับสาร ถึงแม้ 
ว่าจะเปิดรับสื่ออ่ืนๆนอกจากสื่อวิทยุของกลุ่มเดอะเนชั่นน้อยมาก

“ การใช้ฐานข่าวเดียวกัน มันมีอิทธิพลมากทีเดียว เราต้องเข้าใจว่าถ้าคนที่ทำมีอุดม 
การณ์ หรือมีความเท่ียงธรรมพอ ก็สามารถสื่อเผยแพร่ข่าวสารท่ีเขาต้องการไต้ แต่ถ้าเขา
ต้องการจะทำอะไรบางส่ิงบางอย่างโดยใช้สื่อน้ีเป็นเคร่ืองมือ ผมว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันไม่ว่า 
มันจะเป็นทางต้านลบหรือด้านบวก ถ้าต้านบวกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าต้านลบ ถ้าสมมุติว่าผมเชื่อว่า 
เขาอิงนักการเมืองอยู่คนใดคนหน่ึง หรือพรรคใดพรรคหน่ึงขืนมา ถ้าเขารวมหัวตรงนีขึนมา จะ 
เกิดอะไรข้ึน”

และกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเดอะเนชั่น ผู้พิงวิทยุรายเดียวกันนี ก็ไม่ได้ให้ความเชื่อถือใน 
ภาพของสุทธิชัย หยุ่น ด้วยเหตุผลว่า
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“ผมไม่เช่ือว่าคุณสุทธิชัยจะไม,มีเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลัง เพราะจากการท่ีบางครังผมพิง
หรือดูรายการบางรายการ การซักถามของคุณสุทธิชัย จะบอกอยู่ในตัวเลยว่าคุณเชียร์ใคร คุณ 
ไม่เชียร์ใคร อย่างเช่นรายการของผู้ว่าฯกทม. ท่ีผ่านมา ถ้าคุณดูประจำคุณจะเห็นได้ชัดเลย การ 
ถามนำ หรือการถามเพื่อก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่าง ก่อให้เกิดปฎิกริยาอะไรบางอย่าง คุณ 
สามารถท่ีจะรู้เลยว่าคุณสุทธิชัย หยุ่นเชียร์ใคร เอียงไปทางใคร คุณสุทธิชัยเข้าข้างใคร อันนีถ้า 
คุณดูประจำจะรู้”

ซึ่งในประเด็นนี้ อาจสะท้อนความเป็นจริงท่ีน่าสนใจทำการศึกษาต่อไปว่า กลุ่มผู้รับ 
ส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ของกลุ่มเดอะเนชั่นซึ่งเป็นส่ือที่เพ่ิงเกิดในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี เป็นกลุ่ม 
ใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จัก และมีความเชื่อในภาพลักษณ์ของสุทธิชัย หยุ่นมาก่อน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม 
หนังสือพิมพ์ท่ีมีความผูกพันลับกลุ่มเนชั่นมายาวนาน และเชื่อถือในภาพลักษณ์ของสุทธิชัย
หยุ่นมากกว่า อันนับเป็นประเด็นท่ีตรงลับข้อสมมุติฐานของสุทธิชัย หยุ่น ที่ตอบคำถามว่า 
ความเช่ือในเนช่ัน มาจากภาพลักษณ์ของเขาหรือไม่

“นั่นเป็นคนกลุ่มเล็กมากคือคนกลุ่มที่รู้จักผม25ปีคุณอย่าลืมว่าภายในช่วง2 5 ปี คน 
ที่อ่านและติดตามข่าวอาจจำผมได้ แต่คนท่ีเร่ิมอ่านเนช่ัน พิงวิทยุเนช่ัน ดูทีวี หรืออ่านหนังสือ 
การ์ตูนบ้าง อ่านเนชั่นสุดสัปดาห์บ้าง อ่านนิยายหรือหนังสือท่ีเราทำบ้าง เขาไม่ได้มองผม 
เหมือนท่ีคนรุ่นเก่ามอง.... และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้พิงวิทยุ อีกรายหน่ึง ก็มีทัศนคติกับกลุ่ม 
เดอะเนชั่นในทำนองเดียวกัน “ ...ส่ือท่ีเนชั่นเสนอมา พิงไว้เป็นแนวทางเฉย  ๆ แต่ถ้าถามว่ามี 
อิทธิพลไหม ไม่มีเลย ถึงแม้'ว่าณชั่,นจะเล่น'ข่าวท่ีพยายามจะตีแผ่ เร่ืองลึก  ๆ ท่ีหลายท่ีไม่กล้าทำ 
แต่มาวันนีมันก็เหมือนๆกัน”

เมื่อมองภาพรวมของกลุ่มวิทยุแล้ว กลุ่มวิทยุมีทัศนคติในเชิงลบกับข่าวสารของกลุ่ม 
เนช่ันใกล้เคียงกับกลุ่มโทรทัศน์ที่จะกล่าวถึงต่อไป ในเวลาเดียวกันก็เป็นกลุ่มท่ีรับส่ือหนังสือ 
พิมพ์น้อยมาก ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมในการเลือกสื่อวิทยุ ท่ีด้องการเพียงรับรู้ข่าวสารสันๆ โดย 
ไม่สนใจรายละเอียด หรือติดตามข่าวในลักษณะวิเคราะห์ เจาะลึก
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2.4 กลุ่มโทรทัศน์

เช่นเดียวกับกลุ่มวิทยุ ผู้รับสารในกลุ่มโทรทัศน์ จะคาดหวังในรายการบันเทิง มากกว่า 
รายการข่าวหรือสาระ แต่บทเรียนในการบิดเบือนข่าวของสื่อโทรทัศน์ในเหตุการณ์เดือน
พฤษภาคม 2535 ทำให้พฤติกรรมในการรับส่ือโทรทัศน์เปลี่ยนไป เป็นรายการข่าว ข่าวเชิง 
วิเคราะห์มากขึ้น รายการเนช่ืนนิวส์ทอล้ค ซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 
และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และเป็นรายการที่ทำรายได้ 
สูงสุดในกลุ่มรายการทีวีของเนชั่น ก็เกิด1ขึ้นมาจากปีจจัยน้ีเข่นกันและจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
โทรทัศน์โดยส่วนใหญ, ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ติดตามรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวของกลุ่มเดอะ
เนช่ัน ท้ังไอทีวี และรายการท่ีเนชั่นทีวี ผลิตให้กับสถานีโทรทัศน์ข่องอื่นในจำนวนหน่ึง แต่ใน 
แง่ของความพึงพอใจในข่าวสารของกลุ่มเดอะเนชั่นพบว่า กลุ่มนี้มีความเชื่อในข่าวของเนช่ัน 
น้อย ซ่ึงในกรอบของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อธิบายว่า การตัดสินใจที่จะใช้ 
ส่ือน้ัน มาจากความเชื่อหรือความคาดหวังเก่ียวกับสื่อใดๆว่า ส่ือชนิดน้ัน มีคุณลักษณะเฉพาะ 
บางอย่าง ผสมผสานกับการประเมินค่าทางอารมณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในส่ือนั้น 
ซึ่งหากคุณลักษณะของสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่นอยู่ท่ีความเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสุทธิชัย
หยุ่น แสดงว่า กลุ่มโทรทัศน์เลือกรับส่ือจากกลุ่มเดอะณชื่น เพียงประโยชน์ในการติดตามหรือ 
ตรวจสอบข่าวสารท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน ซึ่งอาจมิได้มีผลต่อทัศนคติ ความคิด ความเชื่อทั้ง 
หมด เข่นเดียวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ประชานิยมบางฉบับ ที่มีผู้อ่านจำนวนมากแต่ 
มีความเช่ือถือน้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้รับส่ือโทรทัศน์รายหน่ึง ตอบคำถามในการเลือกสื่อของกลุ่ม
เดอะณชื่นว่า

“ผมชอบเนชื่นนิวส์ทอล์ค เพราะเขาจะนำมาพูดเฉพาะประเด็นหลักๆ ที่คนสนใจ ถาม 
จนคนตอบจน และเป็นคำถามที่ค่อนข้างกระชับ ได้คำตอบชัด เม่ือตอบออกมาแล้วค่อนข้างจะ 
มีผลมาก คนน้ีมาแฉ คนนี้มาพูด....”
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ในขณะท่ี ผู้รับส่ือโทรทัศน์อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า เขาจะเชื่อในส่ือของกลุ่มเดอะเนช่ัน 
หรือไม่ จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อน โดยไม่ไต้เช่ือเพราะความเป็นเนช่ัน หรือด้วยภาพลักษณ์ 
ของสุทธิชัย หยุ่นในทันที

“ จะวิเคราะห์ก่อนว่าท่ีเขาพูดมา มันจริงไหม มีเหตุผลไหม ใช่หรือเปล่า เราไม่ไต้เช่ือ 
ตามที่เขาออกมาพูด ออกมาคุย หรือ1ข่าวที่ให้ เราดูจากหลายๆอย่าง อาจจะไปเอาข่าวอ่ืนมา 
เทียบด้วยดูว่าเขาแย้งกันหรือเปล่า ต้องดูว่ามันน่าเช่ือถือหรือเปล่า ถ้าน่าเชื่อถือก็รับไต้ “

สำหรับรายการข่าวในไอทีวี กลุ่มโทรทัศน์ให้ความสนใจข่าวในเชิงวิเคราะห์เจาะลึก 
เช่นลัน เช่น รายการถอดรหัส ซึ่งเป็นรายการที่เจาะลึกและนำเสนอข่าวที่มีความสลับซับซ้อน 
และเป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ที่ทำให้ ไอทีวี ไต้รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเย่ียม จากมูลนิธิแสง 
ชัย สุนทรวัฒน์ แต่ขณะเดียวลันรายการท่ีเสนอในแง'มุมบันเทิง เช่นรายการหลังข่าวของไอทีวี 
ผู้รับสื่อโทรทัศน์ เห็นว่าเป็นความล้มเหลวของกลุ่มเดอะเนช่ัน

“ รายการข่าวเขาทำไต้ดี แต่พอเป็นรายการเอ็นเตอร์เทน ไม่ไต้เรื่องเลย....”

นอกจากทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อรายการของ ไอทีวี ที่กลุ่มเคอะเนชั่นเสนอในแง,มุม 
บันเทิงแล้ว ภาพของสุทธิชัย หยุ่น ท่ีมีมากไป ก็เป็นจุดอ่อนของเนช่ัน ที่ผู้รับส่ือโทรทัศน์รายนิ 
ตั้งข้อลังเกตุ

“ ข้อเสียอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า อิทธิพลของคุณสุทธิชัยมากเกินไป เพราะพิธีกรทังหมด 
ดูๆแล้ว เป็นสไตล์คุณสุทธิชัยทั้งหมด....”

เม่ือพิจารณาโดยรวม กลุ่มโทรทัศน์จะเป็นกลุ่มที่เปีดรับส่ือโทรทัศน์ค่อนข้างมาก แต่ 
ความเช่ือถือในความเป็นเนชั่น และสุทธิชัย หยุ่น รวมทังความเช่ือในอิทธิพลของส่ือในกลุ่ม 
เดอะเนช่ันน้อย
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3.ผลกระทบต่อเน้ือหา

ผลกระทบต่อเน้ือหาเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ผลกระทบต่อผู้ 
รับสาร จากการใช้ฐานข่าวเดียวกันในการกระจายไปทุกส่ือ โดยผ่านสำนักข่าวเนชั่น ซ่ึงอดิ 
คักด ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ และผู้ช่วยบรรณาธิการอำนวยการ ท่ีกำกับ ดู 
แลนโยบายการบริหารสำนักข่าวเนช่ัน กล่าวว่า

ก ั“ ต้ังสำนักข่าวเนชั่นขึ้นมาเพื่อเป็นฐานข่าว อาศัยฐานข่าวของหนังสือพิมพ์ เพ่ือป้อน 
ให้กับวิทยุ ป้อนให้กับหนังสือพิมพ์ เนช่ัน กรุงเทพธุรกิจ หรือออนไลน์ด้วย แล้วตัวสำนักข่าว 
เนช่ันเอง ไอทีวีก็ใช้ข่าวค่อนข้างเยอะ เพราะเราออนไลน!ป'ให้ เพียงแต่ไม่ได้อ้างอิงว่ามาจาก 
สำนักข่าวเนชั่น,’

/  เพราะฉะนั้นไม่เพียงการใช้ฐานข่าวเดียวกัน อันอาจมีผลกระทบต่อผู้รับสารเท่าน้ัน แต่ 
ตัวเนื้อหาข่าวก็เป็นข้อพิจารณาว่ายิ่งกระจายไปกว้างขวางเพียงใดความหลากหลายก็จะลดน้อย 
ลงด้วย

ในประเด็นความหลากหลายของเนื้อหาที่อาจลดลงนี้ สุทธิชัย หยุ่น ตอบคำถามว่า

“ ไม่เลย สมมติเราซื้อข่าวรอยเตอร์ ข่าวรอยเตอร์ก็เข้ามาเหมือน•เดิม เราทำหนังสือพิมพ์ 
อยู่เดิม ก็คือ ข่าวรอยเตอร์ แต่เม่ือทำวิทยุมันเร็วกว่า สื่อแต่ละอย่างมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน 
หนังสือพิมพ์ก็จะไม่ออกอย่างนี แต่เราก็ฉีกข่าวเดียวกัน เอาข่าวเดียวกัน ฉะนันมันไม่ใช่ว่า มัน 
ขาดความหลากหลาย แต่ละส่ือมันไม่เหมือนกัน หนังสือพิมพ์คือความลึก อธิบาย วิเคราะห์ 
วิทยุคือความเร็ว ทีวีคือมีภาพและเสียงประกอบ ฉะนัน ความหลากหลายคือวิธีการที่สื่อนำไป 
สู่ผู้,บริโภค ความหลากหลายของตัวเน้ือหาไม่เป็นปีญหา เพราะว่าไม่ใช่ข่าวเดียวกันจะมีหลาย 
ทอร์ชั่น หรือหลายประเด็น แต่ข่าวเดียวกันนันสามารถผ่าน 3 สื่อโดยเวลาท่ีต่างกัน แล้วแต่วิธี 
นำเสนอด้วย วิธีนำเสนอต่างกัน ประเด็นเดียวกัน คุณเขียนหนังสือพิมพ์คุณใช้ประเด็นนี แต่ 
ออกวิทยุคุณไม่ได้ใช้ Lead เดียวกัน ไม่ใช้ประเด็นหลักเหมือนกัน ทีวีก็เหมือนกัน....”
ในขณะที่อดิกักด ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ มองว่า
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“ในแต่ละส่ือ แต่ละกองบรรณาธิการ โดยลักษณะของม ัน กลุ่มเป้าหมายต่างก ัน  มีกอง 
บรรณาธิการชัดเจน มีบรรณาธิการท่ีจะดูแลเน้ือหาของตัวเอง สำนักข่าวบ ัน เป็นฐานข่าว เป็น 
ข่าวทั่วไปมากกว่า แต่ละส่ือมีบรรณาธิการท่ีจะดูแล ถ้าบอกว่า การทำอย่างนั้นมันเป็นการ 
ครอบงำข่าว หรือพยายามครอบงำความคิดของคนรับสื่อไหม ผมคิดว่าสำนักข่าวเนชั่น ก็ 
เหมือนสำนักข่าว เอพี สำนักข่าวรอยเตอร์ เขาก็จะเลือกใช้ข่าว ข่าวเข้ามา 100 ข่าว เขาอาจจะ 
ใช้สัก 10ข่าว....”

โดยสรุปผู้บริหารส่ือองค์การเนชั่น เช่ือว่าถึงแม้ว่าท้ังส่ือหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทร 
ทัศน์ จะใช้ฐานข่าวเดียวกัน แต่แต่ละส่ือก็มีผู้บริหารข่าว ที่จะปรับใช้ข่าวตามประเภทและ 
ลักษณะของสื่อโดยไม่ได้อิงข่าวจากสำนักข่าวเนชั่นซ่ึงเป็นหน่วยข่าวกลางท้ังหมด ฉะน้ันการ 
ข้ามสื่อของกลุ่มเดอะเนชั่น จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาทำให้ข่าวมีความหลากหลายลด
น้อยลง
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